

คดีกระทงพลิก-จ้อเรียก

'ประจักษ์' ล้อชื่อจับเด็ก15

พ่อแม่ยื่นเอาผิด ฟ้องแพ่ง-อาญา รณช.พณ.เร่งแก้ แก๊งลิขสิทธิ์เก้!

ผู้ปกครองเด็กสาววัย 15 เหลือ
ขบวนการรีดลิขสิทธิ์ล้นเอาผิด
กลุ่มคนล้อจับกระทงการ์ตูน
ดังญี่ปุ่นถึงที่สุด เตรียมปรึกษา
ทนายฟ้องแพ่งเรียก ★ มีต่อหน้า 14

คดีกระทงพลิก ☆ ต่อจากหน้า 1
คำเสียหายซ้ำ เจ้าตัวโล่งใจทุกฝ่ายยื่นมือช่วย เผยขอ
ทำกระทงขายงานลอยกระทงตั้งแต่เข็ดแล้วรูปการ์ตูน
เปลี่ยนเป็นลายดอกไม้แทน ขณะที่ตำรวจออก
หมายเรียก "ประจักษ์" หัวหน้าทีม หลังเจ้าของลิข
สิทธ์ยื่นไม่ละเมิด ด้านฝ่ายกฎหมายบริษัทเวอริเช็ค
หอบเอกสารพบตำรวจยื่นการยกเลิกสัญญาเกิดหลัง

จับกุมแล้ว รณช.พาณิชย์ยกกระทงการ์ตูนเป็นกรณี
ศึกษาจัดระเบียบตัวแทนลิขสิทธิ์เดือน
กรณีนายประจักษ์ โพิผล พร้อมพวกล้อชื่อ
จับกระทงละเมิดลิขสิทธิ์ตีรูปการ์ตูนวิลิคคุมะและ
แมวการ์ฟิลด์พร้อมเรียกเงินค่าปรับจาก น.ส.เอ
(นามสมมติ) อายุ 15 ปี ใน อ.เมืองนครราชสีมา
กระทงผู้บริหารบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด
(มหาชน) ตัวแทนลิขสิทธิ์จำหน่ายสินค้าบริษัท

ชาน-เอ็กซ์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ พล.ต.อ.วิระชัย
ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. ยื่นยื่นรูปการ์ตูนดังกล่าว
"ไม่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์" อีกทั้งบริษัท เวอริเช็ค
จำกัด ที่นายประจักษ์อ้างถึงถูกยกเลิกสัญญาไปแล้ว
ทำให้ น.ส.เอกลายเป็นผู้เสียหายสามารถเอาผิดทาง
อาญาและฟ้องแพ่งได้ หลังเกิดเหตุ พล.ต.ท.ทูลทรัพย์
ประเสริฐศักดิ์ ผบ.ช.ภ.3 สั่งย้าย พล.ต.อ.กเชนทร์
เสตะปุตตะ ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา ไปช่วยราชการ
ภาค 8 เป็นเวลา 30 วัน หลังมีข่าวตำรวจเข้าไป
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น

ต่อมาเวลา 11.30 น. วันที่ 9 พ.ย. นายวีรศักดิ์
หวังศุภกิจโกศลรณช.พาณิชย์ เดินทางไปเยี่ยมและ
ให้กำลังใจ น.ส.เอ ผู้เสียหายที่บ้านใน ต.หนองไข่น้ำ
อ.เมืองนครราชสีมา มีพ่อแม่ของ น.ส.เอ และญาติๆ
ร่วมหารือถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ น.ส.เอ ประดิษฐ์
กระทงทำจากขนมปังกรอบ 2 กระทงมอบให้ รณช.
พาณิชย์ เป็นการขอบคุณ ขณะที่นายวีรศักดิ์ให้เงิน
8,000 บาทกับเด็กเป็นค่ากระทง นายวีรศักดิ์เผยว่า
ในฐานะกำกับดูแลกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะนำ
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นกรณีศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัด
ระเบียบไม่ให้ตัวแทนลิขสิทธิ์เดือนอาศัยช่องว่าง
กฎหมายไปข่มขู่คนทำมหากินแบบไม่ถูกต้องอีก
ต่อไป ต้องดึงสิ่งที่อยู่ในมุมมืดออกมาอยู่ในที่สว่าง
ประชาชนทั่วไปควรจะได้รู้ว่าจะสามารถผลิตกระทง
หรือสินค้าอื่นใดเป็นรูปการ์ตูนลายไหนได้หรือไม่ได้บ้าง
"ต่อไปต้องประกาศแนวทางจัดระเบียบตัวแทน
ลิขสิทธิ์ สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์การ์ตูน



▲ **ให้กำลังใจ** น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 15 ปี ที่ถูกจับลึกลับ นำกระทงขนมปังมอบให้นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ ที่ไปให้กำลังใจที่บ้าน อ.เมืองนครราชสีมา ด้าน ดร.เตรียมหมายเรียกนายประจักษ์ โภธิผล (ภาพเล็ก) แล้ว.

เพื่อป้องกันการล่อให้กระทำความผิด โดยกำหนดมาตรการให้ผู้เกี่ยวข้องยึดแนวทางปฏิบัติ ผู้รับมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจช่วงต้องดำเนินการตามกระบวนการที่ถูกต้อง รวมถึงขอความร่วมมือตำรวจพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะการตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจของเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยอาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กหรือเยาวชน” รมช.พาณิชย์กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม รายละเอียดในเรื่องนี้จะมีการจัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่ 14 พ.ย.

น.ส.เอเปิดเผยว่า ขณะนี้มีกำลังใจขึ้นมาก และกลับมายิ้มได้อีกครั้ง หลังจากทุกฝ่ายยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ จนทุกอย่างดีขึ้น อยากให้เรื่องของตนเป็นคดีตัวอย่างให้ทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลจัดการปัญหา ลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะตัวแทนลิขสิทธิ์ควรใช้อำนาจที่มีอย่างถูกต้องและไม่เอาไรด์เอาเปรียบประชาชน หลังจากนี้จะประดิษฐ์กระทงขายในช่วงวันลอยกระทง ทำกระทงลวดลายดอกไม้ แต่จะไม่ทำกระทงลายการ์ตูนอีกแล้ว

ขณะที่พ่อของน.ส.เอกล่าวว่า ตอนนี้อึดใจขึ้นมาก รู้สึกสบายใจขึ้นมาก และปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีไปตามกฎหมาย เนื่องจากได้แจ้งความเอาเรื่องกลุ่มคนจับกระทงลูกสาวไว้แล้วและขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ส่วนเรื่องค่าเสียหายทางแพ่ง

คงต้องปรึกษากันอีกครั้งรวมถึงหารือกับสภาพนายความ จังหวัดนครราชสีมาก่อนว่าจะเอาอย่างไร

ด้าน พ.ต.อ.ดิเรก ปั้งดี รอง ผบ.ภ.จ. นครราชสีมา เปิดเผยถึงคดีดังกล่าวว่า ได้รับการแต่งตั้งจาก พล.ต.ต.สุจินต์ นิพานิชย์ ผบ.ภ.จ. นครราชสีมา ให้เป็นหัวหน้าควบคุมคดีดังกล่าวพร้อมทีมสอบสวน 21 นาย และสืบสวนอีก 16 นาย และวันที่ 12 พ.ย. ได้นัดชุดคดีหลายคดีทั้งหมดทั้งฝ่ายสอบสวนและสืบสวนประชุมหารือเพื่อดูผู้เสียหายแต่ละรายที่เข้ามาว่าตอนถูกจับแล้วมีข้อสรุปแต่ละคดีเป็นอย่างไร และต้องดูด้วยว่าชุดจับแต่ละคดีได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้องหรือไม่ มีสิทธิ์จับกุมหรือเปล่า ต้องดูเป็นรายๆไป เพราะบางรายอาจถูกจับจริงและผิดจริง ก็เป็นได้ ในส่วนของนายประจักษ์ มีตัวแทนบริษัทจากญี่ปุ่นยืนยันว่ารูปการ์ตูนไม่เหมือนไม่ได้ละเมิด และเด็กสาวอายุ 15 ปี ผู้เสียหายแจ้งความไปแล้ว ก็จะดำเนินการไปตามขั้นตอน โดยจะประชุมสรุปให้แน่ชัดก่อนออกหมายเรียกตามขั้นตอนของกฎหมาย ทีมสืบสวนสอบสวนต้องทำอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการถูกฟ้องกลับด้วย

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวพยายามโทรศัพท์ติดต่อ นายประจักษ์ หัวหน้าทีมจับกระทงเด็กสาววัย 15 เพื่อสอบถามถึงเรื่องดังกล่าว หลังบริษัทเจ้าของ ลิขสิทธิ์ยืนยันมีการยกเลิกสัญญาบริษัท เวิร์ชเอด อีกทั้งเด็กไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด และตำรวจเตรียมออกหมายเรียกนายประจักษ์มาให้ปากคำ

แต่ไม่สามารถติดต่อได้

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าช่วงสายวันเดียวกัน ฝ่ายกฎหมาย บริษัท เวิร์ชเอด จำกัด เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อนำเอกสารการรับมอบอำนาจเป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์การ์ตูนริลัคคุมะ ในไทยและอีเมลที่ส่งจากบริษัท ชาน-เอ็กซ์ ประเทศญี่ปุ่น เจ้าของลิขสิทธิ์ที่เพิ่งแจ้งการยกเลิกการมอบ ใบอำนาจเป็นตัวแทนในการจัดการลิขสิทธิ์ บริษัท เวิร์ชเอด วันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา หลังเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้น ดังนั้นช่วงเวลาที่น่าายประจักษ์จับกระทงเด็กหญิง 15 ปี เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถูกต้อง ส่วนนายประจักษ์พร้อมให้ความร่วมมือตำรวจ ทั้งนี้ หลังรับเรื่องพนักงานสอบสวนจะส่งหลักฐานทั้งหมดให้ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา ท้องที่เกิดเหตุต่อไป